

สศก.ชี้ดัชนีความผาสุกพุ่ง คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น5ด้าน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้จัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร เพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 โดยดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในปี 2566 มีค่าอยู่ที่ระดับ 80.79 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2565 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 80.46 และเมื่อพิจารณาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคพบว่าภาคใต้ มีค่าดัชนีสูงที่สุดอยู่ที่ระดับ 82.29 รองลงมา คือภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 81.22 ภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 80.98 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 80.14 ซึ่งทุกภาคมีการพัฒนาอยู่ในระดับดี

ขณะที่ นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก.กล่าวว่า ค่าดัชนีความผาสุกของเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาด้านสุขอนามัยและด้านสังคม เป็นหลัก ส่วนด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา อาทิ ด้านการศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เกษตรกรสูงวัยในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเกษตร ส่งเสริม

ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์ และ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างเกษตรกรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ และควรส่งเสริมให้สมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรได้รับการศึกษาสูงขึ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เกษตรกรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ การทำวนเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zero waste) งดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรในทุกภูมิภาคปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจ ควรพัฒนาและส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ควรจัดสรรที่ดินทำกินให้กับครัวเรือนเกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำบัญชีครัวเรือนตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินสภาพทางการเงินของตนเองได้ดีขึ้นทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และต้นทุนการผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกษตรฯ KickOffแม่ฮ่องสอนโมเดล

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงาน Kick off แม่ฮ่องสอนโมเดล ในพื้นที่ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ มุ่งให้ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้นแบบการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยใช้หลัก การเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) พัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การ เตรียมการก่อนปลูก ได้แก่ ตลาดแม่นยำ พื้นที่แม่นยำ พันธุ์แม่นยำ การดูแลรักษา ได้แก่ ปุยแม่นยำ น้ำแม่นยำ เครื่องจักรกล แม่นยำ การจัดการโรคและแมลงแม่นยำ และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแม่นยำ และการจำหน่ายแม่นยำ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร

ตั้งเป้าที่จะให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2570 ภายใต้การ ขับเคลื่อน 29 โครงการ เพื่อให้เกษตรกร มีความหลากหลายของรายได้ที่ยั่งยืน ด้วยเกษตรผสมผสานพืชมูลค่าสูง เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ใช้พื้นที่ น้อยแต่ได้มูลค่าสูง เช่น พืชผัก ไร่ผลไม้ กาแฟอบิโก๊ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว โกโก้ กล้วย ไข่ไก่ และ ปลาพลงหิน อีกทั้งยังจะต้องเพิ่ม กำไรสุทธิและบริหารจัดการต้นทุนด้วย เทคโนโลยีพลังงานสะอาดแบบดิจิทัล ชีวิตภาพ

สำหรับโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล จะทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีความพึง พอใจจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะมี

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอาหาร เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ อีกทั้ง จ.แม่ฮ่องสอน ยังมีสินค้าเกษตรพื้นที่สูง ที่มีเอกลักษณ์ ส่งเสริมพลังงานสีเขียว ด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด มาตรฐาน สิ่งแวดล้อมสุขภาพและโภชนา สามารถ เข้าถึงง่ายและสะดวกด้วยแพลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน food bank สร้างงานวิจัยและพัฒนา สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรสู่พรีเมียม สินค้าอาหารสุขภาพ สินค้าเวชสำอาง และสินค้าเกษตรพันธุ์ เชื่อมต่อธุรกิจ ท่องเที่ยวและบริการ และห่วงโซ่อุปทาน สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ปศุสัตว์รับฟังปัญหาโคนมลดภาระต้นทุนเกษตรกร

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสันทาน สีสา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด โดยเข้าไปปัญหาของสหกรณ์โคนมที่แบกรับต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร เพื่อนำไปผลิตนมโรงเรียนตามโควตาที่ได้รับจัดสรร ซึ่งปัจจุบันนมโรงเรียนไม่ได้ปรับราคากลางให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนจริง ทำให้สหกรณ์หลายแห่งขาดสภาพคล่อง และอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (กรม.) เพื่อพิจารณาขอปรับราคานมโรงเรียนเพิ่มขึ้น 0.46 สตางค์ต่อลิตร เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานประมาณ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งติดตามความคืบหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม ทางกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีการนำข้อเรียกร้องจากสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เข้าหารือ รมว.เกษตรฯ โดยจะเร่งติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้แนวทางแก้ไขมีความคืบหน้าต่อไป

ฝนหลวงฯจัดการ โปรยเมล็ดพันธุ์พืช ในพื้นที่อุทยานฯ 7แห่งกว่า1.6แสนไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้แนวคิด เชื้อนของพ่อ ฝนของพ่อ ป่าของแม่ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพสกนิกรของพระราชชาติศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อกระจาย

เมล็ดพันธุ์และเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการเตรียมเมล็ดพันธุ์และบ่มหุ้มนดิน 13 ชนิด ได้แก่ กระพี้จั่น แดง ตะแบกนา ทังลอน ประดู่ป่า มะขามป้อม มะค่าแต้ มะค่าโมง ไมกมัน สมอพิเภก พะยุง สัก และอะราง รวม 1,651 กิโลกรัม 7,240,800 เมล็ดพันธุ์ และ 2.กิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ โดยประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อโปรยในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 7 แห่ง พื้นที่ 165,645 ไร่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.เพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จ.หนองบัวลำภู อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติตาพระยา จ.สระแก้ว

สป.เดินทางจ้างแรงงานช่วยเหลือเกษตรกรแล้วกว่า 9.4 หมื่นคน ย้ำ!! รับสมัครก่อนทะลุเป้า

กรมชลประทาน ยังคงเดินทางจ้างแรงงานช่วยเหลือเกษตรกรปี 2567 อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมเป้าหมาย จ้างขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถาม

หรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ในวันและเวลาราชการ

เกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันจ้างงานไปแล้วกว่า 9.4 หมื่นคน ตั้งเป้าจ้างแรงงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร 9.5 หมื่นคน นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายช่วยเหลือ



เกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีรายได้เสริม ด้วยการจ้างแรงงานชลประทาน ในปีงบประมาณ 2567 นี้ โดยมีแผนจ้างแรงงาน 95,875 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ซึ่งปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 94,897 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 6,942 คน จังหวัดอุบลราชธานี 6,064 คน และจังหวัดนครราชสีมา 4,292 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินทางรับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องก่อน

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2567

ระยะเวลาการจ้างแรงงาน 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

<p>เป้าหมาย จ้างแรงงาน</p> <p>95,875 คน</p> <p>วงเงิน (ล้านบาท) 4,999.69</p>	<p>ปัจจุบัน จ้างแรงงาน</p> <p>94,897 คน 98.98%</p> <p>วงเงิน (ล้านบาท) 3,246.09 64.93%</p>
---	---

หลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน

- 1 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ
- 2 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยของกรมชลประทานในพื้นที่
- 3 ประชาชนและผู้ใช้งานทั่วไปในพื้นที่
- 4 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ได้พิจารณา/พิจารณาแล้วไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกรมชลประทาน

ลักษณะงานที่จ้าง

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอื่นเนื่องจากพระราชดำริงานก่อสร้างแหล่งน้ำและบ่อส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ

สายด่วน 1460

app: iqnewsclip.com

นายกฯสั่งด่วน!ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ

“นายกฯอุ้งอึ้ง” ทวงผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วน สั่ง “มท.-กท.-คค.-กษ.-พม.” ดูแล-ตั้งศูนย์พักพิง-อพยพ-ซ่อมแซมบ้าน” ด้าน “เชียงราย” ยังอ่วมหนัก! มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทะลักเข้าท่วมตัวเมืองจมบาตลาล ขณะนี้ 4 สายการบิน ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ารัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกฯ โดยก่อนเข้าห้องประชุม นายกฯ ได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กับ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ด้วยความเป็นห่วง พร้อมกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ กำลังและกำชับให้เร่งอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเรือนและจัดเตรียมที่พักพิง เพื่อ

รองรับประชาชน ให้มีข้าว อาหาร และปัจจัย 4 ให้เพียงพอ และเตรียมมาตรการเยียวยาประชาชนหลังน้ำลด โดยนายกฯ มีสีหน้าเคร่งเครียดและเป็นกังวล

จากนั้น เวลา 12.10 น. เพจเฟซบุ๊ก Ing Shinawatra ของนางสาวแพทองธาร ได้โพสต์ข้อความว่า วันนี้หลังแถลงนโยบายจบลง ท่านนายกฯ มีการเรียกประชุมด่วนกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำท่วมในภาคเหนือ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนในเวลานี้ เพื่อประสานทุกภาคส่วนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายกฯ มีข้อสั่งการและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการที่พักพิงชั่วคราว สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาหาร-น้ำ-ยารักษาโรค-เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ประสบภัย

กระทรวงกลาโหม ระดมทาเครื่องบิน

ต่อหน้า > 8

■ นายกฯ

ต่อจากหน้า 1

เรือท้องแบน เจ็ทสกี เฮลิคอปเตอร์ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งหาแนวทางซ่อมแซมเขื่อนและประตูกั้นน้ำ เพื่อชะลอน้ำ ลดความรุนแรงของน้ำ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหม ในส่วนของหน่วยบัญชาทหารพัฒนา เร่งเข้าไปซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น โดยเฉพาะในเวลานี้ที่ต้องมีการเร่งอพยพผู้คนในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน เตรียมข้อมูลเพื่อให้เกิดการทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ จ.เชียงราย พบว่ายังคงทวีความรุนแรงขึ้น โดยตลอดคืนที่ผ่านมา



● ช่วยผู้ประสบภัย...เจ้าหน้าที่ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมอำเภอมแม่สายมีประชาชนติดค้างตามบ้านเรือนจำนวนมาก แต่ระดับน้ำเริ่มลดลงตามลำดับ ส่วนที่อำเภอเมืองแม่น้ำกกสันตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนสายหลัก และในตัวเมือง

มวลน้ำได้ขยายวงกว้าง หลังน้ำตก ในตัวเมืองเชียงรายยังคงเอ่อล้น ประกอบกับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำที่ท่วมซึ่งไม่สามารถระบายลงน้ำโขงได้ ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จนถึงถนนกมลฉัตร บริเวณที่น้ำไม่เคยท่วมถึงมาตลอด 30 ปี ถนนเกือบถูกตัดขาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้มวลน้ำได้น้ำได้ทะลักเข้าท่วมถนนหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ทำให้ท่าอากาศยานต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ทุกเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วม ทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ต่างระดมกำลัง เร่งช่วยเหลือประชาชน พร้อมอพยพประชาชน อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุด

ด้าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่าน้ำเข้าท่วม จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. เป็นต้นมา หลายอำเภอ คือ ต.เวียงพางคำ ต.แม่สาย อ.แม่สาย, อ.เชียงของ, ต.รอบเวียง ต.ดอยฮาง ต.แม่ยาว ต.ริมกก ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย, ลุ่มแม่น้ำคำ อ.แม่จัน, ต.เทอดไทย, ต.แม่สลองใน, ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง, ต.เวียง อ.เชียงแสน มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 19,499 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย จากเหตุดินถล่มทับพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์เดียวกัน 2 ราย

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การบินไทย

ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่ท่าอากาศยานเชียงราย เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสาร บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย ในวันที่ 12 ก.ย.

ขณะที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้สายการบินการบินไทย เวียดนามแอร์ และไลอันแอร์ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่ให้บริการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ทุกเที่ยวบิน

วันเดียวกัน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบน้ำดื่มซีพีและข้าวตราฉัตร จาก นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ "CP-CPF ส่งอาหารจากใจ สู่น้ำท่วม" พร้อมด้วยผู้บริหารข้าวตราฉัตร จิตอาสา เครือซีพี-ซีพีเอฟ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงราย นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังตระหนักถึงผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยนำอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์เจอร์ไฮและจันนี่ มามอบในครั้งนี้อีกด้วย

สศก. ร่วมเวที FSMM ชูบทบาทภาครัฐขับเคลื่อนการลด การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร เพื่อความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 9 (the 9th APEC Food Security Ministerial Meeting) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ เลขาธิการ สศก.เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2567 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงทูลูจิลโล สาธารณรัฐเปรู โดยมี Mr. Angel Manero Campos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการเกษตรและชลประทานของสาธารณรัฐเปรู เป็นประธานการประชุม และ H.E. Ms. Dina Boluarte ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ได้ให้เกียรติมาร่วมกล่าวเปิดการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย (1) แถลงการณ์ ทูลูจิลโล การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 9 และ (2) เอกสารหลักการการป้องกันและการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในภูมิภาคเอเปค

เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการ

ความมั่นคงทางอาหารในการบรรลุการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองที่ครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาค โดยแถลงการณ์นี้ได้กำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย และคุณค่าโภชนาการที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รับรองเอกสารหลักการป้องกันและการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในภูมิภาคเอเปคซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเอเปค ประกอบด้วย 7 หลักการ ได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน (2) ส่งเสริมหุ้นส่วนนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน (3) สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (4) เสริมสร้างความสามารถ การตระหนักรู้และองค์ความรู้ (5) พัฒนาการเก็บข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ (6) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ (7) ส่งเสริมการแจกจ่ายอาหารส่วนเกินและบริจาคอาหาร

โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้กล่าวด้วยแถลงต่อที่ประชุม เพื่อสนับสนุนเอกสารหลักการป้องกันและการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในภูมิภาคเอเปค และเน้นย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก และความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการสูญเสียและขยะอาหาร พร้อมนโยบายเกษตรที่สำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยชูบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน อาทิ การออกนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารในทุกระดับตั้งแต่การผลิตจนถึงการกระจายสินค้า ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีในการดำเนินการ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถผ่านการศึกษาศึกษา

สภาวิชาชีพไทยจับมือ16องค์กร

●จัดกิจกรรมสกัดโรค‘พิษสุนัขบ้า’

●บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี!

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์ ลิตบริชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นำคณะ ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ศ.กิตติคุณ ภญ.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการ สถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค นสพ.บุญเลิศ ล้ำเลิศเดชา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน และประสานกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2567 แถลงข่าวการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โลก พ.ศ.2567 (World Rabies Day 2024) ที่โรงแรม มณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์กล่าวว่า สถานเสาวภาเตรียม จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ.2567 ในวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เวลา 10.00-15.00 น. เพื่อย้ำเตือนทุก ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ป้องกันโรค ระวังภัย และร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทย และในวาระที่ปีนี้ครบ 111 ปี แห่งการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใช้ภายใน ประเทศไทย นับจากปี 2456 คำขวัญประจำปีของงาน ในปีนี้ จึงสอดคล้องกับการระลึกถึงการต่อสู้กับภัยร้าย โกลัสดัว คือ “111 ปี ไทยร่วมใจ ชัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” ทั้งนี้ มีกิจกรรม อาทิ ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เยี่ยม ชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมแรลลี่ภารกิจพิชิตโรคพิษสุนัข บ้ามหาสนุก ชมการแสดงสุนัข และเสวนาหัวข้อ “111 ปี

ไทยร่วมใจ ชัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” และ “Together We Can: Breaking Rabies Boundaries รวมพลังป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า”

ศ.กิตติคุณ นสพ.ณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า กิจกรรมในงาน สำหรับประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ คือ การผ่าตัดทำหมันสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อสำคัญในสุนัขและแมว โดยสำนักสัตว์แพทย์ สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการฟรี

นสพ.บุญเลิศกล่าวว่า ภายในงานมี 16 หน่วยงาน ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย 6 หน่วยงานภาคีวันป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าโลก 1.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 2.กรม ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 3.กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 4.สำนักอนามัย กทม. 5.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ 6.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 10 หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม 1.สำนักงานเขตและ สื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย 2.สำนักงานยูวากาชาดและ อาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย 3.กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 4.กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น (ส.ถ.) กระทรวงมหาดไทย 5.สัตวแพทย์สภา 6.สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 7.สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ 8.เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่ง เดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) 9.มูลนิธิสุนัขในซอย และ 10.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

คาราวานถูงยังชีพ แจกน้ำท่วม3จว. เดลินิวส์-พันธมิตร

อึ้งค์ถกเครียด ห่วงเชียงราย แบ่งงานรมต.

“นายกฯ” ห่วงน้ำท่วมเชียงราย ถกเครียดรมต.แต่ละกระทรวง แบ่งหน้าที่ดูแลประชาชนเต็มที่ เร่งอพยพพร้อมจัดหา ♦ อ่านต่อหน้า 14

น้ำท่วม

□ ต่อจากหน้า 1

ที่ปักธงข้าว-อาหารปัจจัย 4 ให้เพียงพอ กำชับเร่งมาตรการเยียวยาหลังน้ำลด ส่วนสถานการณ์เชียงรายลาม ทั้งจังหวัดกลายเป็นทะเลสาบ ชี ยังไม่คลายวิกฤติ ชาวบ้านระทมจนน้ำกว่า 2 หมื่นครัวเรือน สนามบินอ่วม ไทยเวียดเจ็ท-ไทยไลอ้อนแอร์ ยกเลิกบินทุกไฟลต์ ด้านแม่ฮ่องสอนผวาแม่น้ำสาละวินล้นทะลัก ส่วนเทศบาล

เมืองหนองคาย ปักธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมอพยพขนย้ายข้าวของชั้นที่สูง หลังแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องเกินรับมือ ก่อนเอ่อล้นตลิ่งเข้า จ.เลย ขณะที่กองคาราวานถูงยังชีพเดลินิวส์ผนักพันธมิตรไปแล้วช่วยนำตาผู้ประสบภัยชาวสุโขทัย-สองแคว-อ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเข้าห้องประชุมรัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อ

รัฐสภา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในเชียงรายกับ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ด้วยความเป็นห่วงพร้อมสั่งให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ กำชับให้เร่งอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเรือน และจัดเตรียมที่พักพิงเพื่อรองรับประชาชนให้มีข้าวปลาอาหารและปัจจัย 4 ให้เพียงพอ พร้อมทั้งเตรียม



▲ ช่วยน้ำท่วม...กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรี นำรถมาบรรทุกถูงยังชีพที่พนักงานเดลินิวส์ช่วยกันแพ็กเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดประกอบด้วย จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก และ จ.อ่างทอง



▲ ร่วมใจ...ชาวเดลินิวส์ช่วยกันแพ็กถุงยังชีพที่ภายในบรรจุน้ำดื่มพร้อมทาน ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

มาตรการเยียวยาประชาชนหลังน้ำลดด้วย ทั้งนี้ระหว่างพูดคุยนายเอกมีสีหน้าเคร่งเครียดและเป็นกังวลด้วย

จากนั้นเวลา 12.10 น. น.ส.แพทองธาร ได้ทวีตภาพผ่าน X ร่วมประชุมแก้ปัญหาหน้าท่วม ร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คมนาคม นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พลังงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมข้อความสรุปว่า มีการเรียกประชุมด่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำท่วมในภาคเหนือ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนในเวลานี้ โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการ

ที่พิทพิงชั่วคราว

นายเอกระบุอีกว่า ส่วนสาธารณสุขโลก ขึ้นพื้นฐาน อาหาร-น้ำ-ยารักษาโรค-เสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบภัย มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม และระดมหาเครื่องบินเรือท้องแบน เจ็ตสกี เฮลิคอปเตอร์ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเร่งหาแนวทางซ่อมแซมเขื่อนและประตูกันน้ำ เพื่อชะลอน้ำ ลดความรุนแรงของน้ำ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหม ในส่วนของหน่วยบัญชาทหารพัฒนา เร่งเข้าไปซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาด มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อให้เกิดการทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คมนาคม เปิดเผยว่าได้

รับรายงานจากบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ว่า ขณะนี้มีเหตุน้ำท่วมทางเข้าทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (สนามบินเชียงราย) ทำให้ไม่สามารถเข้า-ออกสนามบินได้ อีกทั้งยังมีผู้โดยสารที่รอการเดินทางติดอยู่ภายในสนามบินอยู่ด้วย จึงสั่งให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ท่วมรันเวย์และอาคารผู้โดยสาร เครื่องบินยังคงขึ้น-ลงได้ตามปกติ เบื้องต้นจะใช้สนามบินเชียงรายตั้งเป็นฐานบัญชาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งสั่งเตรียมพร้อมรับมือชุดลดกระบวนระบายน้ำแบบเปิด ซึ่งเป็นชุดระบายน้ำโดยรอบพื้นที่สนามบิน และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และขอแนะนำให้ประชาชนงดการเดินทางไปยังสนามบินเชียงราย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะที่เพจเฟซบุ๊กทำอากาศยานแม่ฟ้า

หลวงเชียงราย ได้โพสต์ข้อความว่า ขณะนี้สายการบินไทยเวียดเจ็ท และไทยไลอ้อนแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ทุกเที่ยวบิน

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดยังคงวิกฤติ เช่น จ.เชียงราย พบว่ายังคงทวีความรุนแรงขึ้นโดยตลอดคืนเนื่องจากมวลน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมเขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จนถึงถนนชนาลัย แยกหนองสีแจ่ง รอบอาคารอภิศแควร์ ถนนชนาลัยหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แยกประตูเชียงใหม่ อีกทั้งน้ำยังผุดจากท่าระบายเข้าท่วมบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย แห่งที่ 1 ถนนพหลโยธิน-ชนาลัย-สนามกีฬา ถนนสายฝั่งหมื่น-บ้านฟาร์ม จนรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ เจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานข้ามแม่น้ำกกทุกแห่งที่เชื่อมตัวเมือง ทั้งสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, สะพานข้ามแม่น้ำกกถนนพหลโยธิน, สะพานแม่ฟ้าหลวงใกล้ศาลากลางจังหวัด, สะพานใหม่บ้านฮ่องฮ้อ จากแยกวัดห้วยปลากั้ง ไปทางโรงเรียนสามัคคี การเดินทางสัญจรถูกตัดขาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับชุมชนริมฝั่งแม่น้ำกก เขตเทศบาลนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง น้ำท่วมไปตลอดแนวและยังล้นทะลักถนนหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.หลายอำเภอได้รับผลกระทบแล้วประกอบด้วย ต.เวียงพางคำ ต.แม่สาย อ.แม่สาย, อ.เชียงของ, ต.รอบเวียง ต.คอยฮาง ต.แม่ยาว ต.ริมกก ต.ห้วยชมภู อ.เมือง, ลุ่มแม่น้ำก้า อ.แม่จัน, ต.เทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง, ต.เวียง อ.เชียงแสน บ้านเรือนจมน้ำกว่า 19,499 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากเหตุดินถล่มทับพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง

ส่วนที่ จ.แม่ฮ่องสอน ระดับน้ำสาละวิน บริเวณท่าเรือบ้านแม่สามแลบ

ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย เอ่อล้นเข้าท่วมรอบบริเวณ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำต้องเร่งขนย้ายข้าวของเก็บขึ้นที่สูง และรื้อพื้นที่บ้านที่ทำด้วยฟากไม้ไผ่ออก เพื่อไม่ให้บ้านได้รับความเสียหาย

เช่นเดียวกับ จ.หนองคาย ระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 18 เมตร พื้นที่ติดริมน้ำโขงใน 6 อำเภอต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เทศบาลเมืองหนองคายได้ปิดธงเหลือง แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือ อพยพขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก ผู้พิการให้เตรียมการล่วงหน้า นอกจากนี้แม่น้ำโขงยังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใน อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน จ.เลย ท่วมบ้านกอกไฟจนร้านค้าริมตลิ่งแม่น้ำโขงจมนิด และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่ง

วันเดียวกันที่สำนักงานเดลินิวส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร ขบวนการบรรเทาทุกข์จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี นำรถบรรทุกทหาร เดินทางมาขนหญิงยังชีพที่ภายในบรรจุอาหารพร้อมทาน, ปลากระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, นมพร้อมดื่ม, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สเปรย์กันยุง, ผงซักฟอก, ยาสามัญประจำบ้าน, ยาทาเชื้อรา, ฝ้ายอนามัย, อุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกให้ผู้ประสบภัยในวันที่ 13 ก.ย. 3 จังหวัด คือ 1.จ.สุโขทัย ที่วัดพลายชุมพล อ.เมือง จำนวน 300 ชุด 2.จ.พิษณุโลก ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางระกำ อ.บางระกำ จำนวน 300 ชุด และ 3.จ.อ่างทอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จำนวน 200 ชุด จากนั้นวันที่ 17 ก.ย. จะไปแจกที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เทศบาลบางบาล อ.บางบาล และที่วัดประดู่โลกเชษฐ หมู่ 5 ต.หัวเวียง อ.เสนา จุดละ 350 ชุด

โดยมีนายอภิรักษ์ รุ่งเรืองกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์และโฆษณา พร้อมด้วยนายณพปฎล รัตนพันธ์ รองบรรณาธิการบริหาร, นายณรงค์ สัจจะภูริ ภูมิ รองบรรณาธิการบริหาร และ

บรรณาธิการข่าวออนไลน์ อีกทั้งทางกระทรวงกลาโหม มอบหมาย ร.อ.ธนรัฐ สระแก้ว พร้อมกำลังพลมารับสิ่งของกระจายไปช่วยประชาชนไปที่เทศบาลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ขณะที่ ร.ต.เกียรติชัย รอดเทศ กองทัพอากาศที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก นำรถบรรทุกทหารมารับหญิงยังชีพไปที่เทศบาลบางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

สำหรับพันธมิตรเข้าร่วมจัดกิจกรรม “ผนึกพลังพันธมิตร ธารน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม” ประกอบด้วย มูลนิธิแสง-โชกกี เหนือตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์, กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, พอร์คประเทศไทย, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยาฮีฟีนรุ่งอรุณ จำกัด, บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เลซีย อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), กลุ่มธุรกิจ TCP, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน), บริษัท กิงส์แพ็ค อินดัสตรีล จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ลฟูดส์ จำกัด (มหาชน).